

(1.) ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) / TMB
ชื่อผลิตภัณฑ์ :	บัญชี เงินฝากพื้นฐาน (Puentarn Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์ :	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ระยะเวลาการฝาก :	ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
วันเดือนปี :	1 มีนาคม 2564
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด (บาท)	ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มครั้งต่อไป
(2.) อัตราดอกเบี้ยและการคำนวณ	
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) :	อัตราดอกเบี้ย 0.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ https://www.tmbbank.com/rates
(3.) เงื่อนไข	
เงื่อนไขหลัก :	<ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มครั้งต่อไป 2) ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขา รวมกัน) 3) การเปิดบัญชี ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี (บุคคลธรรมดา) ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือ บุคคลธรรมดาที่แสดงบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับบัตรประชาชน (หรือเอกสารแสดงตนอื่นตามที่ธนาคารกำหนด) และธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี 4) ผู้ฝากเงินสามารถเลือกสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีที่ผู้ฝากเงินสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร คู่กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ผู้ฝากเงินจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมบัตรต่ออายุ สำหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชำรุดหรือสูญหาย จะเรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น :	<p>การทำธุรกรรมฟรี(ไม่มีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การฝากเงินทำได้ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศในเวลาทำการของสาขานั้นๆ และไม่กำหนดจำนวนครั้งในการรับฝาก 2) เช็ค ดราฟท์ หรือตราสารอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินจะสมบูรณ์เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินที่นำฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว 3) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดยเจ้าของบัญชี และการมอบฉันทะ : ถอนได้ทุกสาขาของธนาคารไม่จำกัดจำนวนเงิน ทั้งในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันและต่างสำนักหักบัญชี/ข้ามจังหวัดการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย (ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน) ที่สาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM), Internet Banking และ TOUCH ของธนาคาร <p>สำหรับการทำธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร 2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคาร ,เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง Internet Banking และ TOUCH ของธนาคาร 3) การชำระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM), Internet Banking และ TOUCH ของธนาคาร 4) การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ (Direct Debit) 5) การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment) <p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน นอกเหนือจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร</p>

(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม	
ค่าบริการ :	<p>1. ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน</p> <p>1.1 ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีพร้อมออกบัตรเดบิต แบบมี Chip ครั้งแรก 0 บาท</p> <p>1.2 ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต แบบมี Chip 0 บาท</p> <p>1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรสูญหาย/ บัตรชำรุด 200 บาท/บัตร</p> <p>1.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมหมดอายุ 0 บาท</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ Internet / Mobile Application</p> <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 25 บาท ต่อรายการ - วงเงินมากกว่า 10,000 – 50,000 บาท 35 บาท ต่อรายการ <p>หมายเหตุ :</p> <p>1) ธนาคารกำหนดให้บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ที่ไม่มีรายการการฝาก-ถอนเงิน หรือไม่ได้นำสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร หรือไม่ได้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) , Bahtnet, Interbank Transfer, Internet Banking และ TOUCH รวมทั้งไม่มีการทำรายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร ติดต่อกันระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีมียอดเป็นศูนย์บาทครบ 395 วัน ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำรายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านั้น</p> <p>2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าว(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร</p> <p>3) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อรายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บโดยธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็ม</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจำนวนเงินที่ทำรายการ • บัตรนี้ไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได้
ค่าธรรมเนียม :	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาสัญชี จนกว่าผู้ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขทำให้บัญชีถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเบสิค (เมื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหว 3 ปี ขึ้นไป)
(5.) ข้อแนะนำ/คำเตือน	
ข้อควรระวัง :	<p>1. หากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาทนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 360 วัน ติดต่อกัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ</p> <p>2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานะผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเบสิค โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ได้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 บัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 3 ปี โดยธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหวทุกสิ้นปี เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยในปีที่ 3 ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนสถานะบัญชีจากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชีเบสิค</p> <p>2.2 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในแต่ละเดือนเกินกว่า 50,000 บาท</p> <p>2.3 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน มียอดเงินรวมเข้าบัญชี หรือ ยอดเงินรวมออกจากบัญชี เกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>2.4 ผู้ฝากเงินขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p>

(6.) ช่องทางในการติดต่อ/ ร้องเรียน	
ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน ผู้ออกผลิตภัณฑ์:	หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถ ดำเนินการผ่าน www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทุกสาขา หรือ Contact Center 1558

ค่าเดือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยใน ปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค.2562 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 5 ล้าน บาท จนถึง 10 ส.ค.2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค.2563 เป็นต้นไป
--

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.tmbbank.com
หรือ TMB ทุกสาขา